



อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ลุยฝนช่วยชุมชนคาบสมุทรสติงพระ

โดย ชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา

ผมนั่งเขียนสตู๊ปชิ้นนี้ท่ามกลางความยุ่งยากจากเหตุอุทกภัยและวาทภัยของภาคใต้ที่กำลังคุกคามคนได้ และที่บ้านฝนกำลังตกหนัก -สายฝนที่มากับข่าวลือมากมายแพร่สะพัด...แต่ผมอยากจะเจาะลึกสิ่งที่เกิดในพื้นที่ของคาบสมุทรสติงพระ ซึ่งประกอบด้วย 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสิงหนคร อำเภอสติงพระ อำเภอกระแสดินธุ์ และอำเภอระโนด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตรวจสอบก็ว่าได้ ที่นี้กำลังมีเรื่องที่น่าชื่นชมเกิดขึ้นไม่น้อย

ช่วงแรกของการเกิดอุทกภัยและวาทภัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน แทบไม่มีใครล่วงรู้ความเคลื่อนไหวหรือผลกระทบที่เกิดอย่างกระฉาดต่อสายตาของผู้คนละแวกนี้ เนื่องจากข่าวสารถูกตัดขาด ทุกกระแสดความสนใจมุ่งสู่เมืองหาดใหญ่ จนกระทั่งหาดใหญ่น้ำลด ข่าวคราวจากคาบสมุทรสติงพระจึงเริ่มปรากฏต่อสาธารณะ

และนั่นนำมาสู่ความตื่นตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย เราเองได้ชักชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในพื้นที่ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคประชาชนคาบสมุทรสติงพระ" โดยร่วมกับศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวกบ(หมายถึงคาบสมุทรสติงพระ) ของครูฑูร์ย์ (ไพฑูร์ย์ ศิริรักษ์) ใช้ศูนย์แห่งนี้ซึ่งก็โดนแรงลมกระซากหลังคา ประตูดัดขาด เสียหาย ภายหลังซ่อมแซมครูฑูร์ย์ ตั้งใจจะใช้เป็นจุดรวมการช่วยเหลือประชาชนในหมู่ 7 ของตำบลลุดุด แต่เราไปขอใช้เป็นศูนย์ประสานงานหลักระดับโซนร่วมกับอีกหลายองค์กรที่เคยทำงานด้วยกัน

การตั้งศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นบนความตั้งใจไม่ใช่ว่าจะแยกส่วนจาก องค์กรภาครัฐหรือท้องถิ่น เราตั้งศูนย์แห่งนี้เพื่อเสริมเติมอุดช่องว่างการทำงานที่มีอยู่...ผนวกกับความกังวลห่วงใยและความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือชุมชนด้วยกัน บทเรียนจากหาดใหญ่ ทำให้เราต้องรีบดำเนินการ



ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ



ผู้มารับกระเบื้อง



ทีมงานกำลังอดวนกับข้อมูล ประสานงาน



มีวิทยุชุมชนของเครือข่ายมาจัดรายการสด



ความเสียหายของบ้านเรือน

ความเสียหายจากวาตภัย

หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นปรากฏการณ์แรกในชีวิตที่ได้พบเจอ กระแสลมพายุพัดหวน ถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มทับหลังคาบ้าน ยกบ้านลอยทิ้งหลังไปหล่นห่างออกไปเป็นเมตร ผู้เฒ่าบางคนตกใจจนถึงขั้นนอนป่วยลุกไม่ขึ้น

เหนือไปกว่านั้นสายลมหอบเอาสายน้ำลอย ช้ามถนนมาท่วมอีกฝั่งฟาก ด้านหนึ่งของคาบสมุทรติดกับทะเลสาบสงขลา น้ำจากหาดใหญ่ จากพัทลุงไหลมากองอยู่ที่นี้ ท่วมทันเข้าสู่หมู่บ้าน แล้วไฟก็ดับ

วาตภัยพัดพากระเบื้องปลิวลอย ตกร่วงเกลื่อนพื้นดิน กว่า 2 หมื่นครัวเรือนโดยประมาณได้รับผลกระทบ หลายตำบลมีบ้านทิ้งหลังพังพินาศ ชนิดแทบไม่เหลือซาก เช่น ตำบลกระดังงา มีกว่า 20 หลัง ตำบลครองรี มี 25 หลังคาเรือน ตำบลกระแเสลิ่ง มีไม่ต่ำกว่า 10 หลัง ชาวบ้านไร้ที่อยู่ บางครัวต้องอพยพไปอยู่ร่วมกับญาติพี่น้อง คนรู้จัก

หลายคนอพยพไปกินนอนบนถนน ทั้งเฝ้าวัว สัตว์เลี้ยง ลูกเล็กเด็กแดงกินนอนร่วมกันเป็นที่น่าเวทนา





มูลนิธิชุมชนสงขลา

ผมเองในฐานะที่ทำงานกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ในช่วงเกิดอุทกภัยมีโอกาสได้ไปร่วมกับสถานีวิทยุ FM 88.00 MHz ร่วมจัดรายการกับพี่น้องๆในเครือข่าย เปิดสายรับข่าวสาร รวมไปถึงความต้องการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำให้เห็นอิทธิพลของสื่อที่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนได้มาก

วาทภัยคราวนี้ก็เช่นกัน ผมพยายามใช้สื่อที่มีทุกช่องทางให้เป็นประโยชน์เพื่อสื่อสารความคิด มูลนิธิชุมชนสงขลาของเรา ไม่อยากทำงานแค่เพียงหาเงินแล้วก็นำไปบริจาค หรือระดมหาวัสดุอุปกรณ์ไปแจก ถ่ายภาพแล้วก็กลับ มูลนิธิตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือให้ผู้ให้และผู้รับได้พบกัน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างแนวคิด...ส่งเสริมการให้ที่มีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี กระตุ้นให้ชุมชนที่เป็นผู้รับ ได้มีส่วนร่วม ได้ใช้เงื่อนไขความเดือดร้อนเป็นฐานสร้างพลังร่วม เชื่อมประสานทุกส่วนในชุมชน จับมือกับภาคีหน่วยงานภายนอก ช่วยกันฟื้นฟูชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้ให้ ที่ว่าจะมาจากไหน หรือมาจากองค์กรระดับใด

มูลนิธิชุมชนสงขลา ได้ร่วมกับอีกหลายองค์กรในพื้นที่ ทำหน้าที่ประสานงาน ระดมความช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดระบบให้กับอาสาสมัคร ซึ่เป้าให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆที่ลงมาช่วยเหลือพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ระดมทุน นำความช่วยเหลือทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ลงไปให้กับพื้นที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติ

โดยเฉพาะเราได้ร่วมกับกองทุนรักษัศคตองอุตะเถา นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 100 ชีวิตเข้ามาช่วยเหลือคนสงขลา

อาสาสมัครหัวใจแกร่งจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เราได้นำนักศึกษาจำนวน 80 คนเข้าไปช่วยเหลือชุมชนบ้านคอนคัน ตำบลลูซุด ซึ่งเราได้ประสานแกนนำในพื้นที่คือครูปราณี มณีคุณ บอกว่ายังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไป หลังจากประสานกับพื้นที่ให้มีการเตรียมคน เตรียมวัสดุ โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ทางแกนนำคือผู้ใหญ่บ้าน อบต. และชุมชนจะต้องลำดับความสำคัญ จัดระบบการช่วยเหลือประชาชนกันเอง ทางมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นผู้บริจาคเงินให้นำไปซื้อกระเบื้องมุงหลังคา เราได้นำไปจัดซื้อแล้วส่งต่อให้กับชุมชน สมทบกับกระเบื้องจากอบต. โดยชุมชนจะเป็นผู้ออกในส่วนของขอเกี่ยวและตาปู

ช่วงเช้าฝนตกหนัก แต่ก็เว้นช่วงให้ได้พอหายใจ แล้วก็ตกหนักลงมาอีก ไม่มีวิ้วแวว่าจะหยุด รถของมหาวิทยาลัยวิ่งฝ้ายสายน้ำที่สูงระดับหน้าแข้งเข้าสู่หมู่บ้าน เห็นได้ชัดว่าชุมชน โดนกระหน่ำซ้ำทั้งจากน้ำท่วมและลมพายุจนสะบักสะบอม เมื่อพบกันแกนนำชุมชน การช่วยเหลือจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสายฝนกระหน่ำหนัก แต่ก็ไม่มีใครย่อ แวดต่านักศึกษาทุกคนกลับมุงมั้น สนุกสนานกับภารกิจ ทั้งผู้บริหารและคณะอาจารย์ที่นำทีมมาจัดระบบการทำงานอย่างยอดเยี่ยม นักศึกษามีอุปกรณ์ป้องกัน มีรถเดินทางพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้าง มีอาหารเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษามุสลิม รวมไปถึงที่พัก



สภาพบ้านกลางน้ำ ตำบลคูชูด แหล่งกำเนิด เห่ง...ตัวตลกหนังตะลุงชื่อดัง





เริ่มงานกลางฝนหนัก

ซ่อมหลังคากลางสายฝน





ลุยงานกลางฝน

เราตกลงกันว่า จะลุยเก็บงานไปที่ละหมู่บ้าน จนกระทั่งแล้วเสร็จทางมหาวิทยาลัยให้เวลาไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ที่จะช่วยเหลือชุมชน...นี่คือนำใจจากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟใต้

ยังมีความเดือดร้อนอีกมากรอคอยการแบ่งปัน ร่วมกันให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

ผู้สนใจให้ความช่วยเหลือ สามารถบริจาคเงินได้ที่ ชื่อบัญชี... มูลนิธิชุมชนสงขลา ธนาคารกรุงเทพสาขาหาดใหญ่ใน บัญชีเลขที่ 562-0-52250-7 โดย Fax สลิปการโอนเงินมาได้ที่ 074-474082 (โทร& Fax) หรือติดต่อคุณบุญเรือง ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชุมชนสงขลา 084-7484137

และติดต่อโดยตรงไปยังผู้ประสานงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคประชาชน คาบสมุทราศทิงพระ คือนางพูนทรัพย์ ศรีชู 0812757156 และผมที่เบอร์โทร 0815994381

ด้วยจิตคารวะสูงสุด



สัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อน



สภาพบ้านในบ้านคอนตัน ตำบลลพบุรี



บ้านริมทะเลสาบ